



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑, ๑๖ มูลค่าข่าว ๑๘๗,๔๒๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ไอเน็ตไม่รีอ ใช้ 8 กลุ่มเต็ม เกณฑ์ กุ๊กกยศ. นค.ใหม่เกรด 2

ทปอ.ยันใช้คะแนนไอเน็ต 8 กลุ่มสาระฯ แอดมิชชันส์ปี 58 ตามเดิม พร้อมส่งหนังสือ กยศ.ใช้เกณฑ์เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ไม่ปล่อยกุ เฉพาะ นค.ใหม่ปี 58 อ่านต่อหน้า 16

ไอเน็ต

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จ.นครราชสีมา ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดี มทส. ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้หารือกรณีที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เสนอทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (ไอเน็ต) จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เหลือ 5 กลุ่มสาระฯ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ส่วนที่เหลืออีก 3 กลุ่มสาระฯ ให้โรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเอง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเหตุผลที่ สทศ.เสนอโดยเห็นว่าอาจเป็นเพราะการวัดในบางกลุ่มสาระฯ ไม่ตรงตามการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่น ซึ่งประเด็นนี้ ทปอ.เห็นว่า เนื้อหาการเรียนรู้อันทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ครอบคลุมทั้งระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับสากลแล้ว ดังนั้นหากลดจำนวนการสอบลงเหลือ 5 กลุ่มสาระฯ จะมีผล

กระทบต่อการประเมินในภาพรวม

“ที่ประชุมจึงมีมติว่า ในการแอดมิชชันส์ประจำปีการศึกษา 2558 จะยังใช้คะแนนไอเน็ต 8 กลุ่มสาระฯ เป็นองค์ประกอบในการเข้าเรียนต่อ 30% เช่นเดิม เพื่อให้กระทบกับเด็กที่จะสอบแอดมิชชันส์ในปีถึง 3 แสนคน โดยจากนี้ ทปอ.จะทำหนังสือถึงพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เพื่อชี้แจงเหตุผลดังกล่าว ส่วนปีต่อไปจะปรับองค์ประกอบการเข้าเรียนต่อหรือไม่ก็ต้องรอดูผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัยว่า คะแนนไอเน็ตมีผลต่อการเรียนจบในสถาบันอุดมศึกษาหรือไม่ คาดว่าจะใช้เวลาในการวิจัย 9 เดือน จากนั้นต้องมาพิจารณาเพื่อเตรียมการอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากมีข้อสอบที่สามารถนำมาใช้วัดเชาวน์ปัญญาของเด็กได้ และไอเน็ตไม่มีผลต่อการจบการศึกษาในมหาวิทยาลัย ก็อาจจะไม่ต้องใช้ไอเน็ตในการคัดเลือกอีกต่อไป แต่หากจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามต้องประกาศล่วงหน้า 3 ปี” ศ.ดร.ประสาธ กล่าว

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการปรับหลักเกณฑ์การกุ๊กกยศ.เงินกองทุนให้กั๊กกยศ.เพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยกำหนดว่า ผู้ที่ยื่นกุ๊กกยศ.ในระดับปริญญาตรีต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และมีชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อภาคเรียนนั้น ซึ่ง ทปอ.เห็นว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่มีความยุติธรรมต่อนิสิตนักศึกษา จึงมีมติให้จัดทำหนังสือถึงกองทุน กยศ.ให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลต่อเฉพาะนิสิตนักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเข้าศึกษาในปี 2558 ย่นนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้กับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เพราะการที่นิสิตนักศึกษาคณะหนึ่งถูกพ้นสภาพนักศึกษา หรือถูกริไทร์ เนื่องจากเกรดเฉลี่ยไม่ถึงทำให้พ่อแม่ต้องสูญเสียเงินไปกว่า 30% ของค่าใช้จ่าย และรัฐสูญเสีย 70%

